

*

Số: -KH/BCSD

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Thực hiện Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Ban Cán sự đảng Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Bộ Nội vụ vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cô vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Bộ Nội vụ, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của Bộ Nội vụ, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

- Ban Cán sự đảng Bộ, các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm mục đích đề ra.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong đó, chú trọng tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước của

dân, do dân và vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc tận tụy, trung thành của Nhân dân...

2- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

4- Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Công văn số 250-CV/BCSD, ngày 10/12/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ về học tập chuyên đề năm 2020 “*Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, Kế hoạch số 58-KH/BCSD, ngày 26/3/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương,

5- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1- Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch; tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, gắn với gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) trong Đảng bộ Bộ Nội vụ và các hoạt động khác theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

2- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp phổ biến, quán triệt đề đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đón xem các hoạt động lớn, trọng tâm do Trung ương tổ chức như: (1) Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội (dự kiến tổ chức sáng ngày 18/5/2020); (2) Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 5 điểm cầu Hà Nội, Thành

phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Nghệ An, Đồng Tháp (dự kiến tổ chức tối ngày 19/5/2020); (3) Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức sáng ngày 08/5/2020); (4) Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức tối ngày 17/5/2020); (5) Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức tối ngày 16/5/2020); (6) Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" (dự kiến tổ chức tối ngày 13/5/2020); (7) Phim tài liệu kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; (8) Phim phóng sự tài liệu "*Bác Hồ với đồng bào dân tộc*"... Đồng thời, vận động, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đảng tải, chia sẻ thông tin về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những công hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam... trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, fanpage...) theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

3- Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong Bộ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BCSD, ngày 27/02/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ và Kế hoạch số 33-KH/ĐUBNV, ngày 10/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4- Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Trong đó, tập trung vào các tin, bài, phóng sự tuyên truyền theo nội dung Phần II Kế hoạch này.

5- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) theo đề nghị của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương (nếu có).

6- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giảng viên, sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như tổ chức sinh hoạt khoa học (hội thảo, tọa đàm)...; chú trọng thảo luận các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục – đào tạo trong điều kiện hiện nay.

7- Chuyên trang “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương của Công Thông tin điện tử của Bộ tăng cường tuyên truyền, đưa tin kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) theo nội dung Phần II Kế hoạch này.

8- Giao Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các khâu hiệu tuyên truyền tại trụ sở Bộ và trụ sở các đơn vị trực thuộc Bộ:

- Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non sông đất nước!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và các cấp ủy đảng trong Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, coi việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hành động thiết thực ý nghĩa kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác.

2- Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể trong Bộ cần tăng cường sự phối kết hợp, kịp thời bổ sung vào chương trình công tác cho phù hợp, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, thiết thực.

3- Giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ giúp Ban Cán sự đảng Bộ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Cán sự đảng Bộ.

(gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)./.

**T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ
PHÓ BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương (để báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),
- Đ/c Bí thư BCSD Bộ (để báo cáo),
- Các đ/c thành viên BCSD Bộ,
- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ (để phối hợp),
- BCĐ 35 Bộ Nội vụ,
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ,
- Tổ công tác của Bộ trưởng,
- Chuyên trang NQHNTW 4 khóa XII,
- Bộ phận giúp việc t/h CT 05,
- Lưu VPBCSD Bộ (TN).

Nguyễn Trọng Thừa

Vội vự - Công thông tin điện tử và thư viện - 16:21 08/04/2020 - Chuyên viên Phòng Công TTĐT&TV Bộ Nội vụ - Công thông